



สารจากนายกสภาการพยาบาล

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยนานับการ ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบให้ สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ สภาการพยาบาล ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยงานองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนนิสิต/นักเรียน/นักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ ๒” ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการแสดงพลังของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต

สภาการพยาบาลขอชื่นชมและขอบคุณผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี สภาการพยาบาลตระหนักถึงความท้าทายที่พยาบาลต้องเผชิญในการปฏิบัติงานดังกล่าว สภาการพยาบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัยและความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน มีพลังกาย พลังใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

นายกสภาการพยาบาล

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖